



ประจำวันที 2 สิงหาคม 2559

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางเชิงนโยบายและกฎหมายในการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ



วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทางเชิงนโยบายและกฎหมายในการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอดิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมีนางจิตติรัตน์ นรินทรางกูร ณ ออยุธยา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นักกฎหมาย และนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ จำนวน 80 คน เข้าร่วมการสัมมนา ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาน่าว่า บริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ประเด็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล เพื่อให้ประเทศในประชาคมอาเซียน และนานาอารยประเทศยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยถือเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับ ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนบางประเทศที่ยอมรับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับตามกฎหมายระบบคอมมอนลอว์หรือมีกฎหมายว่าด้วยการบังคับตามคำพิพากษาต่างตอบแทนระหว่างประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ อีกทั้งเรื่องอธิปไตยโดยทางศาลถือเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอันควรคำนึงถึงโดยรอบคอบ นอกจากนี้ ในเวทีนานาชาติเกี่ยวกับความร่วมมือทางกฎหมายและการศาลได้มีการหยิบยกเรื่องการจัดทำความร่วมมือในลักษณะของสนธิสัญญาพหุภาคี และการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความตกลงเลือกศาล ค.ศ. 2005 ที่จะเปิดช่องให้คู่สัญญาสามารถตกลงเลือกศาลใดศาลหนึ่งให้เป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีแต่เพียงศาลเดียว และคำพิพากษาของศาลที่ได้รับการเลือกนั้นจะต้องได้รับการยอมรับและบังคับตามจากศาลที่ได้รับการร้องขอ โดยมีเงื่อนไขหลักกว่าคำพิพากษาต้องได้รับการยอมรับและบังคับตามในประเทศของศาลที่ได้รับเลือก ดังนั้น การพูดคุยในระดับต่างๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการจึงเป็นเรื่องที่ศาลยุติธรรมให้ความสำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสมต่อไป

